

Số: 720/BC-UBND

Thường Xuân, ngày 20 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Công văn số 254/SNgV-HTQT và Công văn số 255/SNgV-HTQT ngày 13/5/2016 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016; UBND huyện Thường Xuân báo cáo như sau:

I. TỔNG HỢP DỰ ÁN VÀ GIÁ TRỊ VIỆN TRỢ

Tổng hợp dự án và giá trị viện trợ do các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tài trợ cho huyện trong 6 tháng đầu năm 2016 được thống kê chi tiết trong Bảng tổng hợp dự án viện trợ đính kèm Báo cáo này.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 01 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (TCPCPN) đang hoạt động và triển khai, đó là chương trình phát triển vùng huyện Thường Xuân (Tầm nhìn Thế giới), trên lĩnh vực phát triển cộng đồng với các hợp phần của dự án về lĩnh vực: Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Nâng cao năng lực, Bảo trợ.

Trong thời gian qua, được sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các bên tham gia quản lý, giám sát và thực hiện dự án nên các hợp phần của dự án thực hiện có hiệu quả, không xảy ra sai sót nào trong quá trình thực hiện dự án.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH VIỆN TRỢ CỦA CÁC TCPCPN

Tính đến hết tháng 6/2016, trên địa bàn huyện có 01 dự án của 01 tổ chức PCPN tài trợ, đó là tổ chức Tầm nhìn Thế giới; viện trợ chủ yếu cho các lĩnh vực: Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Nâng cao năng lực, Bảo trợ cho 6 xã khó khăn của huyện, gồm: Lương Sơn, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Thọ Thanh, Luận Thành, Luận Khê. Tổng giá trị viện trợ theo cam kết của năm tài chính 2016 là 741.021 USD (bao gồm ngân sách của 5 hợp phần dự án và 2 dự án đặc biệt), đã giải ngân 251.400 USD (bao gồm ngân sách của 5 hợp phần dự án và 2 dự án đặc biệt). Hai dự án đặc biệt này (Dự án cải thiện chiến lược giáo dục cho trẻ em Dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân 123.000USD; Dự án chăm sóc giáo dục trẻ thể toàn diện 30.000USD) viện trợ cho lĩnh vực Giáo dục, có giá trị là 153.000 USD, đã giải ngân cho riêng hai dự án này là 4.444 USD.

Nhìn chung, các lĩnh vực của dự án đều mang tính nhân đạo, nhằm mục đích cải thiện đời sống, nâng cao cơ hội được tiếp cận dịch vụ Giáo dục, Y tế, nâng cao năng lực, kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm trẻ yếu thế khác... Do đó, hợp phần các dự án đều mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn các dự án đều có quy mô phù hợp với đơn vị thực hiện và hoạt động đúng tiến độ như thỏa thuận; góp phần tăng cường an sinh xã hội.

IV. DỰ KIẾN CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận dự án triển khai và thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng cam kết với các nhà tài trợ, và yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ dự án, các hoạt động dự án để góp phần quản lý chặt chẽ hơn.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát huy kết quả mà các dự án phi chính phủ đã thực hiện trên địa bàn huyện, UBND huyện Thường Xuân giao cho Ban quản lý dự án của huyện là cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án, tích cực tăng cường phối hợp quan hệ, tranh thủ và kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng là người nghèo, các đối tượng bảo trợ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn....

V. KIẾN NGHỊ

Đề nâng cao khả năng thu hút và quản lý hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để huyện tiếp xúc với các nhà tài trợ thông qua sự giới thiệu của UBND tỉnh, nhất là đối với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã có những dự án tài trợ thành công tại Việt Nam. Đồng thời, huyện cũng mong sẽ được Sở Ngoại vụ giới thiệu nhiều chương trình, dự án khả thi phù hợp với tình hình của huyện, đặc biệt là với các dự án thuộc lĩnh vực: hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tín dụng cho hộ nghèo thuộc khu vực nông thôn, giáo dục, chăm sóc y tế.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại huyện Thường Xuân 6 tháng đầu năm 2016, UBND huyện báo cáo Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Trong thời gian tới, huyện Thường Xuân rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Sở Ngoại vụ để hoạt động thu hút và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cầm Bá Đứng

**Bảng tổng hợp dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
trên địa bàn huyện Thường Xuân 6 tháng đầu năm 2016**

(Kèm theo Báo cáo số 720/BC-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện Thường Xuân)



Tổng hợp dự án và giá trị viện trợ:

TT	Tổ chức/cá nhân tài trợ	Quốc tịch	Tên dự án/phi dự án	Lĩnh vực	Chi tiết lĩnh vực	Xã/Huyện	Ngân sách dự án cam kết năm 2016	Giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2016	Cơ quan chủ quản	Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án	Thời gian thực hiện dự án	Quyết định
1	Tâm nhìn thế giới Hàn Quốc	Hàn Quốc	Chương trình PTV Thường Xuân	Phát triển cộng đồng	Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Năng cao năng lực, Bảo trợ	Huyện Thường Xuân	741.021 USD (bao gồm ngân sách của CTPTV và 2 dự án đặc biệt)	251.400 USD (bao gồm ngân sách của CTPTV và 2 dự án đặc biệt)	UBND huyện Thường Xuân	BQLDA huyện Thường Xuân	2007-2022	
2												
3												
4												
...												

** Viện trợ thống nhất tình bằng đô la Mỹ (kể cả đối với việc trợ bằng hiện vật)*